



●●● “บอกล่ํา ช่ําเกษตร” ประจําวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม “สองเกลอ” ทำหน้าที่หาข่าวในแวดวงการเกษตรและท่ามาหากินเหมือนเดิม ล่าสุดกระทรงเกษตรและสหกรณ์ สรุปลความคืบหน้าในโครงการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร หรือรู้จักกันง่าย ๆ คือโครงการลดต้นทุนในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา ได้ดำเนินการไปแล้วทั้งหมดร้อยละ 83.24 ของเป้าหมายทั่วประเทศ พบว่าการปลูกข้าวนาปรังลดต้นทุนมากที่สุดร้อยละ 12.67 รองลงมา คือ ปาล์มน้ำมัน ลดลงร้อยละ 7.01 และตามด้วยสวนยางพาราครับ

●●● ยังมีเวลาอีก 1 วันครับ สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์จากยางพารา ในงานครบรอบ 1 ปีการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม ในงานนี้มีการโชว์ผลงานวิจัยค้นทาง กลางทางและปลายทาง พร้อมชมนิทรรศการยางพาราทั้งระบบครบวงจร และมีผลิตภัณฑ์ยางพารา สินค้าของดีจากเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ ให้ชื้ออุปกันเต็มที่

●●● ช่วงนี้ฝนตกกันทั่วฟ้า เอื้อต่อต้นข้าวที่เกษตรกรปลูกข้าวนาปีเป็นอย่างดี **คุณพิเชียร ระวีระ** เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ฝากเตือนมาว่า ช่วงนี้เกษตรกรต้องระวัง

โรคไหม้ข้าวระบาด สาเหตุเกิดจากเชื้อรา ลักษณะอาการใบมีแผลจุดสีน้ำตาลลักษณะคล้ายรูปตา หรือกระสวย มีสีเทาปนอยู่ตรงกลางแผลมีขนาดแตกต่างกัน และสามารถลุกลามติดต่อกันทั้งใบ ถ้าอาการรุนแรงข้าวจะแห้งตายและฟุบตายในที่สุด

●●● ทางแก้และป้องกัน ให้เกษตรกรใส่ใจและหมั่นตรวจแปลงข้าวของตนเองเป็นประจำ ถ้าพบลักษณะอาการที่ว่ามีให้หยุดการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีธาตุไนโตรเจนสูง เพราะจะทำให้โรคระบาดอย่างรวดเร็วขึ้น และสร้างความเสียหายแก่เกษตรกร หากพบการระบาดให้รีบแจ้งเกษตรตำบลใกล้บ้านหรือแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอทันที เพื่อที่จะได้หาทางป้องกันและรักษาถูกวิธี ถ้าเป็นชาวหนองบัวลำภู ติดต่อได้ที่กลุ่มออร์กฟิช โทร.0-4231-6788

●●● สำหรับผู้ที่สนใจด้านนวัตกรรมอาหาร สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องคิมทุกประเภทเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาเรื่อง “การพัฒนา นวัตกรรม สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารองค์กรที่มีประสบการณ์ด้านนวัตกรรม ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 13 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายในงาน “มหกรรมชื้อของไทย ชื้อของดี” สนใจสอบถามรายละเอียดที่โทร.0-2886-8088 ต่อ 9206 งานนี้ฟรีครับ

14 – 15 ก.ค. 59 นี้ การยางฯ จัดงานครบรอบ “1 ปี สรรสร้างความเป็น 1 ยางพาราไทย”

- ThaiPR.net 14 ก.ค. 2559 กรุงเทพฯ--14 ก.ค.--การยางแห่งประเทศไทย

การยางฯ จัดงานครบรอบ 1 ปี โชว์ผลงานวิจัยต้นทาง กลางทาง และปลายทาง พร้อมชมนิทรรศการ ยางพาราทั้งระบบ ครบวงจร และข้อผลิตภัณฑ์ยางพารา สินค้าของดีจากเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ ในวันที่ 14 - 15 ก.ค. 59 นี้ ณ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีการจัดตั้ง การยางแห่งประเทศไทย วางบทบาทให้เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการ ยางพาราของ ทั้งประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร บริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินของกองทุน ตลอดจนส่งเสริม และสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร ชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง เพื่อยกระดับรายได้และ คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นรวมถึงการให้ความสำคัญ ด้านการส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับยางพารา โดยจะให้ความสำคัญด้านการพัฒนางานวิจัย งานบริการ งานอุตสาหกรรม และงานด้านการตลาดควบคู่กันไปเพื่อยกระดับราคายางพาราให้มีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา กยท. ได้เร่งดำเนินภารกิจภายใต้วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการส่งเสริม และให้ความช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ประกอบการยางตามภารกิจขององค์กร ดำเนิน โครงการต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ โครงการตามแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบครบวงจร เช่น โครงการควบคุมปริมาณ การผลิต ลดต้นทุนการผลิต โครงการผลิตเพื่อเสริมรายได้ในสวนยางตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางเพื่อใช้ในการขยายกำลังการผลิตฯ ซึ่งดำเนินงานควบคู่ไปกับการดำเนินงาน ด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น รวมทั้ง โครงการเร่งด่วนที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนยางรายย่อย อาทิ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ เกษตรกรชาวสวนยาง โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ

กยท. เตรียมจัดงานวันสถาปนา ภายใต้แนวคิด "1 ปี สรรสร้างความเป็น 1 ยางพาราไทย" ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ณ การยางแห่งประเทศไทย บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นช่องทางในการ ประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจขององค์กร จากผลงานในรอบ 1 ปีของ กยท. ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน และ ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี กับหน่วยงานเอกชน หน่วยงานภาครัฐ เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบัน เกษตรกร ชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยางพารา และประการสำคัญ คือ เป็นการเปิดโอกาสในการหา ช่องทางการตลาดภายในประเทศให้แก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

"กิจกรรมภายในงานล้วนเกิดขึ้นจากความร่วมมือของพนักงานการยางแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ ซึ่งเป็น แนวทางหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการความหลอมรวมภายในองค์กรและความร่วมมือจากสถาบันเกษตรกร ที่ร่วมบูรณาการแสดงศักยภาพจากการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการ ยางภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การทำธุรกิจ เพื่อหาโอกาสในการสร้าง ทางเลือกแก่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย ต่อไป" ผู้ว่าการ การยางฯ กล่าวทิ้งท้าย

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง กล่าวถึงกิจกรรมไฮไลท์ในงานสถาปนาในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลงานตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ตลอดระยะเวลา 1 ปี สรรสร้างความเป็น 1 ให้ยางพาราไทย ในส่วนของเวทีสัมมนาวิชาการ ด้านยางพารา จะมีการนำเสนอผลงานวิจัย กยท. จากต้นทางสู่ปลายทาง ได้แก่ คำแนะนำพันธุ์ยางปี 2559 ปุ๋ยกับยางพาราการพัฒนาคุณภาพการผลิตยางแผ่นรมควันเข้าสู่มาตรฐาน GMP และ ผลงานวิจัยการผลิตผลิตภัณฑ์ยางที่สร้างมูลค่าเพิ่ม และในเสวนาวิชาการ ภายใต้หัวข้อ"ฝ่าวิกฤติยางพาราไทย ทางเลือก ทางรอด ของชาวสวนยาง" ซึ่งจะมีผู้แทนทั้ง 3 ภาคส่วน ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ในวันที่ 14 กรกฎาคม นี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ในส่วนของนิทรรศการการสาธิต การยางแห่งประเทศไทย ได้คัดสรรผลงานจากทั่วประเทศมาไว้ในงาน ได้แก่ นิทรรศการยางพาราอย่างครบวงจร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากสถาบันเกษตรกรทั่วประเทศ อาทิ การทำหมอนยางพาราจากเขตภาคเหนือ การผลิตยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง STR 20 ยางปูพื้น บ่อน้ำจากเขตภาคกลาง และตะวันออก การสาธิตทำถุงมือยางจากเขตภาคใต้ตอนบน นิทรรศการหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติจากภาคใต้ตอนกลาง การนำเสนอการทำลูกบอลยาง คริมหน้าดังจากเขตภาคใต้ตอนล่าง และในส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการจัดแสดงผลงานการแปรรูปยางเคบ เป็นต้น พร้อมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ศึกษาและชื่นชมพระราชกรณียกิจของในหลวง และราชินีต่อการพัฒนายางพาราไทย พร้อมทั้งแสดงความจงรักภักดีในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบด้วย จะจัดแสดงทั้ง 2 วันจัดงาน นอกจากนี้ ยังมี การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งเป็นของดีทั้ง 7 เขตของการยางแห่งประเทศไทย อาทิ หมอนยาง สัปปะรดภูแล คริมมะขาม เสื้อผ้าพื้นเมืองภาคเหนือ ผลิตภัณฑ์ไม้สัก ผลิตภัณฑ์จากกล้วย ข้าวหอมมะลิจากสุรินทร์ และร้อยเอ็ด กระเทียมแช่น้ำผึ้ง และอาหารทะเลจากกระยอง ไข่น้ำแร่ เกาะบ้านนาสาร รังนก โรตีสถิต จากภาคใต้ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนรายได้จากอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และที่สำคัญ ในวันที่ 15 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันครบรอบ 1 ปีในการสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย จะมีพิธีการเปิดป้ายขององค์กรอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้ง มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานดีเด่น รางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2559 ซึ่งรางวัลเหล่านี้ จะเป็นการรับประกันศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ไม่เพียงเท่านั้น เวทีนี้ การยางแห่งประเทศไทย ยังให้ความสำคัญกับลูกหลานชาวสวนยางทั่วประเทศ ด้วยการสนับสนุน มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา จำนวน 81 คน และโรงเรียนองค์การสวนยาง 3 แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 390,000 บาท

งานสถาปนาในครั้งนี้ เน้นให้ความรู้ ควบคู่กับการสร้างโอกาสในการหารายได้ เพื่อต่อยอดในการพัฒนาความรู้ และก่อให้เกิดนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพการทำสวนยาง และพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ข่าวสั้น เคสเชชู้กัจ

เพื่ออย่าง : นายธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยาง
แห่งประเทศไทย (กยท.) เผยว่า กยท.ตั้งเป้า
พัฒนาตลาดยางทั้งในและนอกประเทศ เน้นหา
ตลาดใหม่ เช่น อินเดีย รัสเซีย และประเทศตะวัน-
ออกกลาง เพื่อรองรับปริมาณผลผลิตที่ออกมา
และเชื่อมโยงข้อมูลจากตลาดท้องถิ่นและตลาด
ซื้อขายจริง เพื่อวางแผนผลิตที่เหมาะสมกับความ
ต้องการของตลาด.

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดสงขลา ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา ให้ความรู้ทำเกษตร ผสมผสานในสวนยางแก่ชาวสวนยางพารา 15 ก.ค. 2559



ที่ห้องประชุมสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดสงขลา เขต 2 อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา นายจากรวัฒน์ นาคทองแก้ว รักษาการนายอำเภอนาทวี เป็นประธานร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้แนวทางการทำกิจกรรมเสริมของเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้เกษตรกรโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดการสวนยางพารา และการทำเกษตรผสมผสานในสวนยางให้กับเกษตรกร พร้อมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ในพื้นที่ปลูกยางพาราของเกษตรกรให้มากขึ้น และเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของเกษตรกรชาวสวนยาง จากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นสวนยางพารา การทำเกษตรผสมผสาน โดยมีเกษตรกรชาวสวนยางพาราจากพื้นที่อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และอำเภอสบไถ่ประมาณ 200 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ทางด้านนายตรีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณะบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ และคณะกรรมการโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางพารารายย่อย จังหวัดสงขลา กล่าวว่า วันนี้ในนามของคณะทรัพยากรธรรมชาติและสภาเกษตรกรฯ ของจังหวัดสงขลา มาให้ความรู้กับเกษตรกรชาวสวนยาง เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ราคายางตกต่ำ สิ่งสำคัญที่เกษตรกรจะต้องปรับทัศนคติก็คือ การเปลี่ยนจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวจะให้ปรับเปลี่ยนทำเป็นเกษตรแบบผสมผสาน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเอาไว้ เพราะว่าถ้าเรายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว จะทำให้เกษตรกรสามารถมีรายได้แล้วก็ยังมีสิ่งต่างๆ มาประกอบ ทำให้ตัวเองไม่ได้มีรายได้ทางเดียวจากยางซึ่งราคาตกมาก ทีนี้ถ้าเราทำเกษตรผสมผสานก็จะทำให้สามารถที่จะมีสิ่งที่เราบริโภคเองได้เหลือแล้วค่อยขาย หรือถ้าเรามีความสามารถเฉพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ เช่น สนใจจะปลูกกล้วยหอมทองสนใจจะปลูกเมล่อน หรือสนใจจะเลี้ยงสัตว์ อันนี้จะเป็นผลดี เพราะว่าถ้าเราทำครบวงจรแล้วนี้ มันสามารถที่จะทำให้เกษตรกรทำเป็นซีโลเวสคัลลินแอนเจอร์ได้ก็คือ ทำเกษตรแบบไม่ให้มีของเสียเอาของเสียแต่ละอย่างมาใช้ให้เป็นประโยชน์

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดมผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเขยแหล่งที่มา : สวท.สงขลา

ห้องร้องทุกข์ 

โทร. 0-2127-1000 กด 2
แฟกซ์ 0-2272-1333
จันทร์-เสาร์ 09.00-17.00น. วันอาทิตย์

- ปัญหาที่ ซอยโพธิ์เตี้ย หมู่ 1 ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี นครปฐม มี รถบรรทุก 18 ล้อ วิ่งผ่าน ตลอดทั้งวัน ทั้งที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่เขตชุมชน โรงเรียน ชาวบ้านเป็นห่วงเด็กๆเดินทางไปเรียนเสียวอันตรายถูกเฉี่ยวชน หน้าที่ใครรับผิดชอบ? ช่วยดูหน่อย...
- ที่นี่ก็มีขาย!...ยาน้ำแก๊ส วิทยุ วิทยุเรียนแม่ซื้อผสม น้ำอัดลม ดื่มแล้วมีอาการ มีนเมา พลเมืองดีแจ้งมาเห็นขายอยู่ในซอยรามคำแหง 50 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ พ่อแม่ผู้ปกครองห้ามปราม ลูกหลานไม่ฟัง จริง เท็จประการใดฝาก สน.เจ้าของพื้นที่ เข้าตรวจสอบ...
- ส่วนที่ ซอยลาดพร้าว 1 แยก 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร คนใช้รถใช้ถนน บ่นมา! พ่อค้า แม่ค้า มั๊งง่ายวางข้าวของ

และรถเข็นล้ามาบนถนน รถสัญจรไปมาลำบาก! ยิ่งช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเดือดร้อนหนัก ทำรถติดยาวเหยียด จราจร สน. บางชื่อ ช่วยดูแลด้วย...

● ทุกข์มานาน! หมู่ 13 ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน โรงงานแปรรูปยางพารา ปล่อกลิ้นเนาเหม็น เดือดร้อนชาวบ้าน ต้อง ทนสุดคมตลอด 24 ชม. เดือดร้อนไม่รู้จะไปพึ่งใคร จริง เท็จประการใด? ฝาก สุวัฒน์ พรหมสุวรรณ ท่านผู้ว่าฯ ช่วยส่งเจ้าหน้าที่สำรวจ...

● โคนยึดที่จอด! คนมาออกกำลังกาย บ่นเป็นเสียงเดียวกัน บริเวณ สวนหลวงพระราม 8 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลี จอดรถสำหรับผู้มาออกกำลังกาย กลายเป็นที่จอดรถส่วนตัว จอดแช่กันข้ามวัน ข้ามคืน บางคันมีผ้าคลุมอย่างดี บางคันมีสภาพผุพังๆ อย่างกับซากรถ หน้าที่ใครดูแล ลงพื้นที่จัดระเบียบด่วน...

helpcenter@thairath.co.th

ราคาสินค้าเกษตรรายวัน ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2559

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร -- พุธที่ 14 กรกฎาคม 2559 13:43:21 น.

ราคาสินค้าเกษตร รายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2559

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 11,000 บาท/ตัน

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกหอมจังหวัด

บริษัท ไชคไพศาลการเกษตร จำกัด อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 11,500 บาท/ตัน

มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.00 บาท/กก.

ผลปาล์มน้ำมัน น้ำหนักมากกว่า 15 กก.

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 6.80 บาท/กก.

บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี 7.00 บาท/กก.

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 54.29 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 13 กรกฎาคม ที่ราคา 54.42 บาท/กก

สับประรดโรงงาน

บริษัท สามร้อยยอด จำกัด (เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 13.60 บาท/กก.

ทุเรียนหมอนทอง เกรด A ไม่ส่งออก

ตลาดผลไม้เขาดิน อ.แก่ง จ.ระยอง 100.00 บาท/กก.

มังคุดผิวมัน ขนาดใหญ่

จตุรชัย อ.ควนวิรินทร์ อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 85.00 บาท/กก.

เงาะโรงเรียน

ตลาดกลางเขาดิน อ.แก่ง จ.ระยอง 40.00 บาท/กก.

ลองกองเบอร์หนึ่ง

ตลาดกลางเขาดิน อ.แก่ง จ.ระยอง 40.00 บาท/กก.

ลำไย ช่อพันธุ์อีค้อเกรด AA(ส่งออก)

จตุรชัย ฟงเจริญ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50.00 บาท/กก.ราคาลดลงจากวันที่ 13 กรกฎาคม ที่ราคา 55.00 บาท/กก

มะนาว ผลขนาดใหญ่พิเศษ

ตลาดปฐมมงคล ท่ารถ บขส. อ.เมือง จ.นครปฐม 420.00 บาท/กก.

มะนาว ผลขนาดใหญ่พิเศษ

ตลาดกลางหนองบัว อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 250.00 บาท/กก.

มะพร้าว ผลแห้งขนาดใหญ่

ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 1,100.00 บาท/กก.

มะพร้าว ผลแห้งขนาดใหญ่

แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,000.00 บาท/กก.

สุกร

สุคใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 72.00 บาท/กก.

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ.เมือง จ.ชลบุรี 37.50 บาท/กก.

ไข่ไก่สดเบอร์คละ

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ระยอง 320.00 บาท/ร้อยฟอง

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 50 ตัว/กก.

ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 195.00 บาท/กก.

--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร--

ภาวะยาง AFET: RSS3 วันนี้ไม่มีปริมาณการซื้อขาย เหลือสัญญาคงค้าง 9 สัญญา

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พุธที่ 14 กรกฎาคม 2559 16:54:26 น.

รายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) หลังปิดการซื้อขายวันนี้ ไม่มีปริมาณการซื้อขาย

ส่วนปริมาณสัญญาซื้อขายคงค้าง(Open Interest) อยู่ที่ 9 สัญญา

ภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3)

เดือน ราคาปิด ราคาเปิด ปริมาณ

ครั้งก่อน วันนี้ การซื้อขาย

AUG 16 58.70 - 0

SEP 16 53.65 - 0

รวม 0

--อินโฟเควสท์ โดย นิตารัตน์ วิเชียรศรี/รัชดา โทร.02-2535000 ต่อ 317 อีเมล:

rachada@infoquest.co.th--